

# ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด วัน เดือน ปี 5 เม.ย. 2561 หน้า 3 เรื่อง ลดใช้พลังงาน

## ศาลตั้งเป้าลดใช้พลังงาน-เซฟปีละ 100ล.

วันที่ 4 เม.ย. ที่ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก นายสุริยัมภ์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ ผศ.ดร.สันติ แสงเลิศไสว ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริการ วิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แถลงผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงาน ภาครัฐ ม.เกษตรศาสตร์ สำนักงานศาลยุติธรรม

นายสุริยัมภ์กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ ม.เกษตรศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผ่าน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดการ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ควบคู่ไปกับการสร้าง จิตสำนึกในการใช้พลังงานทดแทนในองค์กรเพื่อให้เกิด ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

ขณะที่สำนักงานศาลยุติธรรมรวมถึงศาลยุติธรรม ที่ตั้งอยู่บนถ.รัชดาภิเษก มีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้ากว่า 50 ล้านบาทต่อปี ค่าน้ำมันดีเซลเพื่อผลิตความร้อนนับล้านบาท ต่อปี นับว่าเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ประกอบกับ สำนักงานศาลยุติธรรมให้ความสำคัญกับมาตรการ ประหยัดพลังงานตลอดมา มุ่งให้สำนักงานศาลยุติธรรม เป็นสำนักงานอัจฉริยะด้านพลังงาน หลังติดตั้งระบบผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเสร็จกว่า 1 เดือน ผลิต ไฟฟ้าไปแล้วประมาณ 30,000 หน่วย ประหยัดกว่า 140,000 บาท

นอกจากโครงการด้านพลังงานทดแทนแล้ว สำนักงาน ศาลยุติธรรมยังได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน ในการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศและหลอดไฟเป็นแบบ ประสิทธิภาพสูง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานและ เตรียมขยายผลไปยังศาลยุติธรรมทั่วประเทศกว่า 268 หน่วยงาน คาดว่าจะส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานได้ กว่า 22 ล้านหน่วยหรือคิดเป็นเงินมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ต่อปี และสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนได้กว่า 16,000 กิโลกรัมต่อปี เทียบ เท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 1,600 ต้น